

มูลนิธิรามาริบัติฯ ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เปิดตัวหนังสือก่อนความจริง 'โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว'

มูลนิธิรามาริบัติฯ ฉลองครบ 50 ปี เดินหน้าสานต่อการให้ไม่สิ้นสุดเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว" และ "คนไม่ป่วยก็ทุกข์ไม่ต่างกัน" เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการ



ผู้ใหญ่วัยเกษียณ...ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา, พรรณสิริ คุณากรไพบูลย์ศิริ.

แพทย์จักรีนฤเบศร โรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบัติ ตั้งอยู่ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบัติ และประธานคณะกรรมการ บริหารมูลนิธิรามาริบัติฯ เผยว่า สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร ได้เปิดรับผู้ป่วยนอกผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยใน รวมถึงเปิดบริการ ห้องผ่าตัดและศูนย์ไตเทียมแล้ว แต่เนื่องจากมีบุคลากรจำกัด และยังคงขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ในขณะนี้ยังระดมทุนจัดซื้อ อย่างต่อเนื่อง จึงยังไม่สามารถให้บริการได้

อย่างเต็มรูปแบบแต่ทางสถาบันมีแผนรองรับ การขยายตัวนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยจะเปิดให้ บริการห้องสวนหัวใจ ห้องส่อง กล้องเร็วๆ นี้ เพื่อให้สอดคล้อง กับแนวโน้มคนไข้ที่มีเพิ่มขึ้น

ด้าน พรรณสิริ คุณากร-ไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาริบัติฯ กล่าวถึงพันธกิจสำคัญว่า ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิรามาริบัติฯ ตระหนักดีว่ายังมีผู้ป่วย อีกจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยช่วยเหลือ

ผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง และสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบัติ เพื่อพัฒนาวงการ สาธารณสุข ทั้งทางด้านงานวิจัยและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และยังคงเดินหน้าเป็นพันธมิตรสำคัญเชื่อมโยงวิญญูจักรแห่งการ ให้ต่อไป เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตามปณิธาน "คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด" ทั้งนี้เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐนั้น

ไม่ได้ทำหน้าที่ในการช่วยตรวจวินิจฉัยหรือรักษาผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังเป็น อุปกรณ์ประกอบการเรียนชั้นสำคัญของนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศรยังคงขาดแคลนทุนในการ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์อีกเป็นจำนวนมากจึงจะสามารถให้บริการรักษาได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพมูลนิธิรามาริบัติฯ จึงได้จัดทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์



ครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากทีมแพทย์ รพ.รามาริบัติ.

เพื่อเชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคเงิน ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว มีเค้าโครงจากเรื่องจริงที่พบเห็น ได้จากทุกครอบครัวที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ปฏิเสธไม่ได้ว่า จะเห็นคนข้างตัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ สามีน ภรรยา หรือลูกๆ ที่ร่วมเจ็บปวด และต่อสู้กับ โรคร้ายไปพร้อมกัน ดังนั้นเงินบริจาคจากทุกคนนอกจากจะ



ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการ รักษาและกลับไปใช้ชีวิตตาม ปกติแล้ว ยังมีส่วนช่วยคืนคนรัก คืนลูก คืนสมาชิกในครอบครัว ให้ได้อยู่ร่วมกันอีกครั้ง โดย สามารถรับชมพร้อมกันทาง โทรทัศน์ เว็บไซต์ และยูทูป ของมูลนิธิรามาริบัติฯ ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

นอกจากการบริจาคเงินแล้ว ทุกคนยังสามารถช่วยเหลือได้ ด้วยการสนับสนุนของที่ระลึกคอลเลกชันหัวใจอินฟินิตี้ประจำปี 2019 ซึ่งประกอบด้วยสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ อาทิ เสื้อยืดที่เจ็ด (199 บาท) เสื้อโปโล (300 บาท) หมวก (170 บาท) กระเป๋า (39-300 บาท) ร่ม (200 บาท) และกระติกน้ำ (190, 300 บาท) สกรีนลายหัวใจที่ต่อกันตามแบบ สัญลักษณ์ 'อินฟินิตี้' (Infinity) สื่อถึง "คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด".